



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

ตามที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น) จำนวน ๑ อัตรา และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โดยกำหนดประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ได้	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น)				
๑	๐๗-๐๓๐๑-๐๐๑	ว่าที่ร้อยโท หาญณรงค์ เกิดคล้าย	๙๒	ผ่านเกณฑ์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบ ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

๒. เทศบาลเมืองบ้านสวน จะทำการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมาบรรจุเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ในภายหลัง โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรีก่อน จึงจะสามารถจัดจ้างได้ และหากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

๓. การสรรหาและเลือกสรรนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษไปแล้วก็ตาม เทศบาลเมืองบ้านสวน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ยกเลิกการจัดจ้างในกรณีที่ได้จัดจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิจิต ชิตวิเศษ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน